

## เปิดงานวันกิจกรรมคุณภาพงาน QCC เขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2551



เขื่อนสิริกิติ์ จัดเวทีให้พนักงานนำเสนอผลงาน Knowledge Forum และผลงานคุณภาพ QCC เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และยกระดับการนำกิจกรรม QCC และ KM&LO มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการทำงานอย่างเป็นระบบ

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 จัดให้มีพิธีเปิดงานวัน KM&LO ขึ้น โดยมีนายกิตติ ตันเจริญ ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ เป็นประธานเปิดงานพร้อมให้โอวาทว่า เรื่ององค์ความรู้ เป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ที่เป็น

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กฟผ. จัดตั้งขึ้นมาเป็นเวลา 39 ปีแล้ว ผู้ปฏิบัติงานเริ่มทยอยเกษียณอายุออกไป บุคคลเหล่านี้ล้วนสร้างสมประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ การออกไปของบุคคลเหล่านี้ได้อาความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่ไม่สามารถค้นคว้าจากตำราออกไปด้วย ซึ่งหากไม่มีการถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังไว้ จะสูญหายไปพร้อมตัวบุคคล การจัดงานวันนี้ นับเป็นครั้งแรกที่เขื่อนสิริกิติ์จัดขึ้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อผู้ปฏิบัติงานทุกคน รวมถึง สร้างให้เกิดการตื่นตัวในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน และนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ Best Practice

และในวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 ได้จัดให้มีพิธีเปิดงานวันกิจกรรมคุณภาพงาน QCC เขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2551 ขึ้น โดยมีนายประจวบ กอนวงษ์ ช่างระดับ 11 ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และนายกิตติ ตันเจริญ ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งให้โอวาทว่า “กิจกรรม QCC คู่มือเหมือนจะเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ แต่เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ และยิ่งใหญ่ ภายในตัวของมันเอง เป็นเสมือนเฟืองเล็ก ๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนเฟืองตัวใหญ่ หรือกิจกรรมใหญ่ ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย ผมคิดว่า การได้มองปัญหา วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาาร่วมกัน จะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงาน และเกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ”

สำหรับงานวันกิจกรรมคุณภาพงาน QCC เขื่อนสิริกิติ์ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2551 มีการนำเสนอผลงาน KM&LO ของหน่วยงานเขื่อนสิริกิติ์ จำนวน 10 เรื่อง การนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ ประเภทเทคนิค และบริการ จำนวน 27 กลุ่ม การบรรยาย พิเศษเรื่อง “จิตเบิกบาน งานได้ผล คนเป็นสุข” โดย รศ.ดร.สนอง วรอุไร การบรรยายพิเศษเรื่อง KM&LO โดย นายพินิจ นิลกัมพะ วิศวกรระดับ 10 ผู้เชี่ยวชาญด้าน KM&LO จากสายงาน ขฟน. รวมถึง การแสดงบอร์ดนิทรรศการ ผลการดำเนินงานเขื่อนสิริกิติ์ ด้านการบริหารจัดการน้ำ ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการชีวิตวิถีฯ งานชุมชนสัมพันธ์ และงานดับไฟฟ้า

# งานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2551

6 พฤษภาคม 2551



อ.ส. กล้าวเปิดงาน



อ. 11 กล้าวรายงาน

การบรรยายเรื่องการจัดการความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้

โดยนายพินิจ นิลกิตนหะ วศ.10 สังกัด ชฟฟ. 2



## บรรยากาศพิธีเปิดงาน

### วันพัฒนาคุณภาพงาน QCC เขื่อนสิริกิติ์

7 พฤษภาคม 2551



อ.ส. เปิดงาน



หน่วยงานภายในเขื่อนสิริกิติ์ ส่งผลงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ จำนวน 27 เรื่อง เข้าประกวดในงานวันพัฒนาคุณภาพงาน OCC เขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2551 โดยกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นตัวแทนเขื่อนสิริกิติ์ เข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ (ชฟน.) ในระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2551 ที่ เขื่อนสิริกิติ์ ต่อไป

จากการตัดสินของคณะกรรมการ ผลปรากฏ ดังนี้

**ประเภทเทคนิค**

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่ม Wireless แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้า สังกัดกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ ในหัวข้อเรื่อง “ลดการใช้พลังงานของระบบเสียงประกาศโรงไฟฟ้า”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มมหวิด แผนกรักษาความปลอดภัย สังกัดส่วนกลางเขื่อนสิริกิติ์ ในหัวข้อเรื่อง “เพิ่มคุณภาพโคมดับเพลิง”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มปั่นไฟ แผนกเดินเครื่องกะ 4 สังกัดกองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ ในหัวข้อเรื่อง “ลดแรงการเปิด-ปิด Valve ชัก โഴ้ ของระบบ Main Water Cooling”

**ประเภทบริการ**

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มรงนก สังกัดกลุ่มงานนันทนาการเขื่อนสิริกิติ์ ในหัวข้อเรื่อง “เพิ่มความพึงพอใจในงานด้านบริการเสิร์ฟ”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มนภพิราบขาว แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ สังกัดส่วนกลางเขื่อนสิริกิติ์ ในหัวข้อเรื่อง “ลดเวลาในการค้นหาไฟล์รูปภาพ”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ กลุ่มรักคุณธรรม แผนกตรวจจ่ายเขื่อนสิริกิติ์ ในหัวข้อเรื่อง “ลดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชีระบบ Walker AP”

**บรรจจากาศการนำเสนองผลงานคุณภาพเขื่อนสิริกิติ์**





พิธีมอบรางวัลกิจกรรมคุณภาพเชื่อนสิริกิติ์  
ประจำปี 2551

ประเภทเทคนิค



ชนะเลิศ กลุ่ม Wireless LAN-ฟ.

ประเภทบริการ



ชนะเลิศ กลุ่ม รังนก นก-ชส.



รองชนะเลิศ 1 กลุ่มนกหวีด นรล-ฟ.



รองชนะเลิศ 1 กลุ่มนกพิราบขาว นปส-ฟ.



รองชนะเลิศ 2 กลุ่มปั่นไฟ นดล4-ฟ.



รองชนะเลิศ 2 กลุ่มรักคุณธรรม นทาส+ฟ.

## ร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล



เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2551 นายประจบ กอนวงษ์  
ช่างระดับ 11 พร้อมผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมในพิธี  
ถวายเครื่องราชสักการะ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล  
ณ ศาลาประชามคม จังหวัดอุตรดิตถ์

## ร่วมสัมมนาผู้นำชุมชน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์



ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายกิตติ ตันเจริญ ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมด้วยนางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้ช่วย  
ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-บริหารและคณะทำงานกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ชุมชนรอบ โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ รวม 38 คน  
ร่วมสัมมนากับผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กว่า 100 คน ในเขตพื้นที่อำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ตามโครงการสัมมนาผู้นำชุมชน  
อ.ท่าปลา จัดโดยอำเภอท่าปลา โดยมีนายสมิทร เกตุกล้า นายอำเภอท่าปลา เป็นประธาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  
พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาเขาคันทันชื่อนอันเนื่องมาจาก  
พระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และเขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก  
ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ กับผู้นำชุมชนในท้องถิ่น

จัดทำโดย แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนสิริกิติ์ 40 หมู่ 10 ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190 โทรศัพท์ 04-745-2030-2  
ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ , ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-บริหาร, ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-ปฏิบัติการ และช่างระดับ 11  
บรรณาธิการ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองบรรณาธิการ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์